

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

“Tourism Business Management”

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้หลายแสนล้านบาท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะผลิตบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อมารองรับกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และที่สำคัญในขณะประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้มีบุคลากรภาคการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนาประเทศให้สู่ความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ได้ ดังนั้นจึงได้เกิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจหลักการด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานการศึกษา ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างจิตสำนึกในการบริการ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และพัฒนาสาขาวิชาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามแนวทางของวิชาชีพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวได้ดี เพื่อมารับความต้องการต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะเติบโตต่อไป



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประจำคณะวิชาได้พิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตร และสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณาถ้อยแถลง และเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2556 กันยายน 10 โดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2556 กันยายน 22 ปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของสังคม สภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติให้ปรับปรุงชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว .ศ.หลักสูตรใหม่ พ)2557(ตามมติเวียนเมื่อวันที่ 12 2557 มีนาคม

หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559 (หลังจากเปิดสอน 2 ปีการศึกษา) และจะพัฒนาหลักสูตรต่อไปเพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการทางสังคมที่เพิ่มจำนวนความต้องการมากขึ้น และสอดคล้องกับกับวิวัฒนาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกมารับใช้สังคม และประเทศชาติสืบไป